



คำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาคุณภิวัตน์กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ และเริ่มรับราชการเป็นนายแพทย์ประจำบ้าน หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลา ๕ ปี ก่อนลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เริ่มต้นธุรกิจโดยได้ร่วมกับคณะเพื่อนแพทย์และเภสัชกรจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ซึ่งถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากการประกอบธุรกิจด้านการแพทย์และ

โรงพยาบาลแล้ว นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ยังเป็นแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย โดยเป็นเอกชนรายแรกที่บุกเบิกและดำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในนามของบริษัท สหกลแอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามบางกอกแอร์เวย์ส ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รับอนุญาตให้สร้างสนามบินพาณิชย์ของเอกชนเป็นรายแรกของประเทศไทย ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างสนามบินสุโขทัยเป็นแห่งที่สอง ซึ่งเปิดดำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ นับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการบินพาณิชย์ของเอกชนที่สำคัญของประเทศ

ต่อเนื่อกับธุรกิจการบินพาณิชย์ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ยังเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ริเริ่มให้บริการและสนับสนุนบริษัทผู้ดำเนินการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ในนามของบริษัท ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด และดำเนินการขอเช่าท่าเรือน้ำลึก สัตหีบ จากกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นฐานขุดเจาะน้ำมันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทขุดเจาะน้ำมันมาใช้บริการ โดยไม่ต้องใช้บริการจากต่างประเทศเป็นฐานขุดเจาะน้ำมัน

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถึงแม้จะมีพื้นฐานการศึกษาทางการแพทย์แต่ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถทางการ

บริหารธุรกิจอย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับทุกธุรกิจที่ดำเนินการ ถึงแม้จะมีได้มีพื้นฐานการศึกษาทางธุรกิจมาเลยก็ตาม โดยปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่ได้ตั้งขึ้นก็ได้เติบโตเป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีโรงพยาบาลในเครืออีก ๔๔ แห่ง นับเป็นความสำเร็จในการบริหารภายใต้การนำของนายแพทย์ ปราสเสริม ประสาททองโอสธ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในด้านธุรกิจการบินนั้นหลังจากจัดตั้งขึ้นแล้วก็มี ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ธุรกิจการบินและเติบโตมาเป็นลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ในการบริหารธุรกิจของนายแพทย์ ปราสเสริม ประสาททองโอสธ อย่างแท้จริง

ในการบริหารนั้น นายแพทย์ ปราสเสริม ประสาททองโอสธ มองว่าเรื่องเงินไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าคือต้องเตรียม บุคลากรให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนของกลุ่ม ส่วนในด้าน ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น โรงพยาบาลของกลุ่ม บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ก็มีการเตรียมการที่จะ รองรับด้วยมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับสากล ด้วยโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐ แห่ง มีเตียงผู้ป่วย ๗,๗๐๐ เตียง

ด้านกิจกรรมเพื่อส่วนรวม นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายวาระ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสองวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ นอกจากนี้ ยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมและกิจการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เสมอมา

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับใน วงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ เป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมีได้เล่าเรียนทางธุรกิจเลยก็ตาม แต่ก็มีความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง จนสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนเองและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเฟืยบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ถือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เจริญรอยตามได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป